

Phụ lục 1

KIẾN NGHỊ GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI ⁽¹⁾

(Kèm theo Báo cáo số 26/BC-TTHĐND ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thường trực HĐND huyện)

Tổng cộng: 9 kiến nghị. Cụ thể:

A. KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI

Tổng cộng: 07 kiến nghị.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
I	KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI	
	TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 7	
1	Cử tri Phạm Văn Tư – Khối 4, thị trấn Đắk Tô: Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống.	Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đã được UBND huyện Đắk Tô phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang được triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế thì cơ bản bám theo cao độ tim đường hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lỗi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều không có giấy phép xây dựng (được miễn theo quy định) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss đường hiện trạng, mà chỉ vượt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng. Theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nên nhà một số hộ ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều bị cao hơn đường. Hiện nay, UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng

⁽¹⁾ Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri là những kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc nội dung có liên quan cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết (*Điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)*).

		<p>nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện, góp phần thực hiện chủ trương “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Do ngân sách huyện còn hạn chế, không đảm bảo để hỗ trợ hạ coss nền, tạo lối đi cho các hộ dân được.</p>
2	<p>Cử tri Phạm Tân Lực – Khối 2; Phan Ngọc Nhật – Khối 7, thị trấn Đăk Tô: Kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn, dẫn đến nước chảy tràn xuống ruộng làm xói lở đất ruộng của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, có giải pháp khắc phục kịp thời.</p>	<p>Hiện nay, tại Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô đang triển khai thi công tuyến đường trục D2 của Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô; bao gồm: nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, hiện nay đang thi công nền đường và hệ thống thoát nước, nên chưa thu gom nước vô hệ thống thoát nước, nước mưa vẫn chảy tràn trên đất như trước đây. Do đó chưa có thể khẳng định được là Kênh mương thoát nước các tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp phía Tây thị trấn Đăk Tô không đảm bảo thoát kịp nước khi trời mưa lớn, dẫn đến nước chảy tràn xuống ruộng làm xói lở đất ruộng của người dân.</p>
3	<p>Cử tri Phạm Văn Lập – Khối 4, thị trấn Đăk Tô: Nhân dân khối 4 được thông tin là khu vực đất chợ cũ đã được quy hoạch xây dựng khu dân cư nhưng đã lâu chưa thấy triển khai thực hiện. Hiện khu đất này cây cỏ mọc um tùm gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, khu dân cư. Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri về quy hoạch sử dụng khu đất chợ cũ này, thời gian triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.</p>	<p>Hiện trạng khu vực đất Chợ khối 4, thị trấn Đăk Tô (chợ cũ) có diện tích khoảng 3.405,2m². Thời gian trước đây UBND huyện có thỏa thuận vị trí thuê đất xây dựng công trình: Siêu thị Vinatex Đăk Tô. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TM thời trang dệt may Việt Nam vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án: Siêu thị Vinatex Đăk Tô theo quy định. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh quy hoạch khu vực tại chợ cũ khối 4 sang đất ở tại đô thị để thu hút đầu tư, hình thành khu nhà phố liền kề với diện tích quy hoạch khoảng 22.137,1m², ranh giới quy hoạch được giới hạn như sau: phía Bắc giáp đất Trụ sở Công an huyện, phía Nam giáp đất dân cư, phía Đông giáp đường Nguyễn Văn Cừ, phía Tây giáp đường Hùng Vương. Cùng với đó trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện có giới thiệu địa điểm để Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư Xây dựng Khu nhà phố liền kề tại khu vực chợ cũ khối 4 với diện tích giới thiệu đất khoảng: 22.137,1m². Hiện tại, Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất dự án khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.</p> <p>Đối với việc chỉ đạo thực hiện vệ sinh môi trường khu vực này: Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị tiến hành</p>

		dọn vệ sinh khu vực này để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan đô thị.
II	SAU KỲ HỌP THỨ 7	
4	<p>Cử tri Trần Mạnh Hùng - Khối 3: Trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, cử tri khối 3 có kiến nghị về việc “Đường Huỳnh Thúc Kháng hiện đang thi công, độ dốc đường thiết kế không bám theo hiện trạng đường cũ mà hạ độ dốc quá nhiều dẫn đến các hộ dân không có đường vào nhà phải làm bậc tam cấp đi lên nhà (có hộ nền nhà cao hơn mặt đường 70 cm). Đề nghị chủ đầu tư công trình kiểm tra, có giải pháp khắc phục để thuận tiện cho người dân sinh sống”. UBND huyện đã có trả lời kiến nghị cử tri “UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện”². Tuy nhiên, hiện trạng sau khi làm đường có nền nhà một số hộ cao hơn mặt đường rất nhiều, mép đường gần với nhà nên rất khó khăn cho hộ dân thực hiện hạ coss nền để tạo lối đi vào nhà. Do</p>	<p>Qua kiểm tra hiện trạng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước, đã được UBND huyện Đắk Tô phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đã được triển khai thi công, theo hồ sơ thiết kế thì cơ bản bám theo cao độ tim đường hiện trạng, không hạ độ dốc dọc đường, chỉ điều chỉnh tại những đoạn bị lồi lõm cục bộ cho đảm bảo độ dốc dọc của đường. Thời điểm các hộ làm nhà ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều không có giấy phép xây dựng (được miễn theo quy định) và làm nhà trên sườn đồi, không đào hạ coss nền nhà, hoặc có đào hạ chưa đến coss đường hiện trạng, mà chỉ vượt từ trong nhà ra sát tim đường hiện trạng. Theo hồ sơ thiết kế nền đường có bề rộng đủ 18m vào sát nhà các hộ dân, nên nhà các hộ ở trên dọc tuyến đường (phía đông của tuyến đường) đều bị cao hơn đường. UBND huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường với kết cấu nền, mặt đường bằng bê tông nhựa và hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị. Hiện nay ngân sách huyện còn hạn chế, không đảm bảo để hỗ trợ hạ coss nền, tạo lối đi cho các hộ dân được, do vậy, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các hộ dân chủ động, đào hạ coss nền, tạo lại lối đi cho thuận tiện, góp phần thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.</p>

² Tại báo cáo số 539/BC-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV.

	<p>đó, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo kiểm tra, có giải pháp hỗ trợ các hộ này làm lối đi vào nhà.</p>	
5	<p>Cử tri Trương Quang Chiệu - Khối 6: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét có hướng giải quyết phù hợp đối với 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện để các hộ ổn định nhà ở (các hộ này hiện nay không được phép xây mới, sửa chữa nhà ở).</p>	<p>Qua kiểm tra hiện trạng và đối chiếu với bản đồ địa chính chính quy thị trấn Đăk Tô; đồng thời căn cứ các quy định hiện hành và kết quả tìm kiếm hồ sơ địa chính lưu trữ 03 hộ dân nêu trên chưa được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đồng thời, không tìm thấy hồ sơ liên quan đến nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của các hộ. Ngoài ra, qua đối chiếu bản đồ quy hoạch, 03 nhà dân hiện đang nằm trong phần đất quy hoạch Sân vận động huyện (<i>đất thể dục thể thao</i>). Theo quy định của pháp luật, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở trong khu vực đô thị phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải xin cấp phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, các hộ gia đình chưa được cấp GCN QSD đất, nên việc kiến nghị của cử tri đối với nội dung xây mới, sửa chữa nhà ở là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định, các hộ gia đình đang sử dụng đất tại khu vực sân vận động phải chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, đồng thời cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp tại vị trí nêu trên để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.</p>
6	<p>Cử tri Nguyễn Thành Thông - Khối 10: - Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét tình trạng chồng lấn đất nông nghiệp trên địa bàn vì hiện nay nhiều hộ khi làm các thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chồng lấn.</p>	<p>- Tại buổi tiếp xúc cử tri khối 10 do Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô chủ trì buổi làm việc, nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Thành Thông cụ thể như sau: “<i>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tình trạng chồng lấn đất nông nghiệp trên địa bàn xã Diên Bình vì hiện nay nhiều hộ khi làm các thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện diện tích đất bị chồng lấn. Cụ thể là trường hợp của ông Trần Xuân Nghĩa, cư trú tại thôn 2, xã Diên Bình</i>”.</p> <p>Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, trong tháng 5 năm 2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô, Ủy ban nhân dân xã Diên Bình và ông Nghĩa tiến hành kiểm tra, đo đạc thực địa với sự</p>

7	<p>- Tại Công văn số 482/TMMT, ngày 26/12/2023 về việc phối hợp trả lời ý kiến kiến nghị cử tri thị trấn Đăk Tô về ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp và Dịch vụ 24/4. Đề nghị Phòng Tài Nguyên và Môi trường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý để đảm bảo sức khoẻ cho người dân. Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu Công nghiệp 24/4 trong thời gian tới.</p>	<p>chứng kiến của các chủ sử dụng đất giáp ranh để có cơ sở xem xét giải quyết theo quy định. Trên cơ sở kết quả đo đạc, hiện nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Tô đang xử lý, cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn hộ gia đình ông Nghĩa và các hộ gia đình, cá nhân liên quan nộp lại GCN QSD đất để Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc điều chỉnh, cấp đổi cấp lại GCN QSD đất theo quy định. Ông Nghĩa thống nhất với kết quả tại buổi làm việc và hiện đang phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đăk Tô thực hiện.</p> <p>- Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường nói riêng và đất đai, xây dựng, cũng như hoạt động kinh doanh nói chung trong Cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng.. .trong Cụm công nghiệp theo quy định.</p> <p>UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường đối với các cơ sở sản xuất của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong Cụm công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Tô, cử tri khu vực xung quanh Cụm Công nghiệp và đơn vị tư vấn có chức năng lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường để thực hiện việc quan trắc, lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường không khí tại Cụm công nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất, chế biến gỗ.</p>
---	---	--

B. KIẾN NGHỊ CHƯA THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC

Tổng cộng: 02 kiến nghị do chưa có nguồn lực, chưa xác định thời gian cụ thể thực hiện.

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND HUYỆN
I	KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI THỂ GIẢI QUYẾT DO CHƯA CÓ NGUỒN LỰC, CHƯA XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CỤ THỂ THỰC HIỆN	
8	Cử tri A Chính - thôn Măng Rương: Đề	Theo nội dung kiến nghị cử tri, thì việc đầu tư cầu qua suối Đăk Tăng tại thôn

	<p>ngợi Nhà nước quan tâm xây dựng cầu qua suối tại thôn Măng Rương đi vào khu sản xuất để thuận lợi cho Nhân dân đi lại và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.</p>	<p>Măng Rương là phù hợp. Theo đó, việc đầu tư cầu bê tông và đường hai đầu cầu tại vị trí nêu trên hiện nay dự kiến khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lực ngân sách cấp huyện còn hạn chế nên việc triển khai đầu tư là khó có thể thực hiện được trong thời gian đến. Đồng thời, qua kiểm tra tại khu vực nêu trên có lưu vực thoát nước rất lớn, mùa khô thì lượng nước ít, việc lưu thông đi lại cơ bản đảm bảo; nhưng vào mùa mưa lũ nước chảy tràn dâng cao rất nguy hiểm, địa chất lòng sông phức tạp, không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão, đề nghị UBND xã Văn Lem vào mùa mưa lũ hằng năm có các biện pháp chốt trực và cảnh báo cho nhân dân trong vùng biết không nên tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.</p>
9	<p>Cử tri Phan Xuân Hoàng - thôn 4 xã Diên Bình: Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, sửa chữa đoạn dốc 3 Đông thuộc đường tránh lũ (<i>nội dung này cử tri đã có ý kiến trước Kỳ họp thứ 6 HĐND xã</i>).</p>	<p>Vị trí kiến nghị nằm trên đoạn tuyến đường tránh lũ do UBND huyện Đăk Hà đầu tư và xây dựng năm 2012 (đoạn qua địa phận xã Diên Bình có chiều dài 4,341km) hiện nay thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum điều chuyển về quản lý tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 27/01/2024 về việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô từ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà.</p> <p>Qua trao đổi với đơn vị quản lý tuyến đường trên, thì hiện nay Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản trả lời đối với vị trí xối lở 2 vị trí nền đường gây nguy hiểm cho phương tiện và người qua lại (dốc ba đông): Cụ thể như sau: Do kinh phí bảo dưỡng thường xuyên được cấp hàng năm hạn hẹp, trong khi việc bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến có nhiều hạng mục cần ưu tiên như: lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo tại các trường học, nút giao, đường cong hẹp, dốc dọc lớn; khơi thông cống rãnh vào mùa mưa, vá ổ gà mặt đường, phát quang, Sở Giao thông vận tải sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện vào thời điểm thích hợp. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với nội dung trên để thông tin đến cử tri được biết.</p>